

Phụ lục

TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2024

Số TT	Nội dung triển khai	Đơn vị triển khai thực hiện	Đơn vị phối hợp, kiểm tra, giám sát, tổng hợp
1	<p>- Phổ biến các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người bệnh, các Luật BHYT, Luật viên chức, Luật khám chữa bệnh sửa đổi.</p> <p>- Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến người bệnh, khảo sát hài lòng người bệnh thông qua các cuộc họp HDNB cấp khoa.</p> <p>- Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận với phương châm hành động "kỷ cương, liêm chính, sáng tạo, hiệu quả"; đảm bảo mọi chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm minh, hiệu quả.</p>	Các khoa phòng Bệnh viện	Phòng Tổ chức – Hành chính
2	Thực hiện tốt các chỉ tiêu khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng Bệnh viện; đầu tư trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người bệnh nội trú; đầu tư trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị.	Các khoa phòng Bệnh viện	Các phòng chức năng
4	Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục khám chữa bệnh, các thủ tục đấu thầu mua sắm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuận lợi trong việc tiếp cận, cung cấp hàng hóa, thiết bị phục vụ hoạt động của Bệnh viện; tăng cường công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận, giám sát các hoạt động của đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy, ưu tiên nguồn lực thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.	Các khoa phòng Bệnh viện	Phòng Tổ chức – Hành chính
5	Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, Pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo" gắn với quá trình triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, đánh giá và biểu dương, khen thưởng các mô hình, cách	Các khoa phòng Bệnh viện	Phòng Tổ chức – Hành chính

Số TT	Nội dung triển khai	Đơn vị triển khai thực hiện	Đơn vị phối hợp, kiểm tra, giám sát, tổng hợp
	làm mới, những cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân vận cơ sở; đề xuất việc nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" trong đơn vị.		
6	Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chấp hành kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, viên chức nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân. Đổi mới và thực hiện phong cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "Nghe dân nói", "nói dân hiểu", "Hướng dẫn dân làm", "làm dân tin".	Các khoa phòng Bệnh viện	Phòng Tổ chức – Hành chính
7	Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị, bức xúc, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là vụ việc phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng.	Các khoa phòng Bệnh viện	Ban Giám đốc Ban Thanh tra Nhân dân Bệnh viện
8	Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị.	Các khoa phòng Bệnh viện; Các tổ chức đoàn thể.	Phòng Tổ chức – Hành chính
9	Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức (khi có yêu cầu).	Các khoa phòng Bệnh viện	Phòng Tổ chức – Hành chính
10	Căn cứ Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định kết quả quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức, viên chức hàng năm.	Các khoa phòng Bệnh viện	Phòng Tổ chức – Hành chính

